
"ตรีนุช" สั่ง สอศ.สรุปแนวทางสร้าง "อควาเรียม"
ชี้ต้องให้พื้นที่มีส่วนร่วมก่อนเสนอ ครม.
นำเสนอเมื่อ : 30 ส.ค. 2565

29 สิงหาคม 2565 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
เปิดเผยความคืบหน้าการเดินหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา หรือ
“อควาเรียม ทะเลสาบสงขลา” วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จ.สงขลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สอศ.) ที่ถูกทิ้งร้างมานาน 14 ปี ว่า ที่ผ่านมานายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ.ได้จัดแนวทางขับเคลื่อนโครงการฯไว้ 6
แนวทาง คือ

1.ให้ดำเนินการสร้างอควาเรียมเหมือนเดิม

2.สร้างอควาเรียม แต่บูรณาการเทคโนโลยีเสมือนจริงเข้าไปด้วย

3. จัดทำเป็นศูนย์ศึกษาพันธ์พืช และป่าชายเลน

4.จัดทำเป็นศูนย์อบรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

5.โอนให้จังหวัดมาดำเนินการ เพื่อจัดแสดงสินค้า แสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้

6.จัดทำเป็นศูนย์แสดงสินค้า และการท่องเที่ยวทางน้ำโดยสร้างท่าเรือเข้าไปด้วย

ตนจึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตั้งคณะกรรมการพิจารณา 6
แนวทาง ว่าแนวทางไหนจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุด

“เมื่อได้แนวทางที่ดีที่สุดแล้ว ต้องนำแนวทางให้พื้นที่ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
และภาคประชาชน ร่วมพิจารณาว่าแนวทางที่ ศธ.เสนอนั้น ดีและเหมาะสมกับพื้นที่หรือไม่
เนื่องจาก ศธ.ต้องการให้พื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมได้มากที่สุด
เพราะต่อไปอควาเรียมจะเป็นทรัพย์สินที่พื้นที่จะได้เข้ามาบริหารจัดการ และ
ศธ.มีหน้าที่เสนอแนวทางและทางเลือกที่ดีที่สุดให้พื้นที่พิจารณา” น.ส.ตรีนุช กล่าว

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า ส่วนจะมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการหรือไม่
มองว่าเรื่องดังกล่าวต้องคุยกับหลายภาคส่วน นอกจากจะหารือกับพื้นที่แล้ว ต้องนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
(ครม.) พิจารณาด้วย เพราะอาจจะต้องเปลี่ยนหลักการและวัตถุประสงค์ในการจัดทำอควาเรียม อย่างไรก็ตาม
ศธ.จะพยายามเร่งดำเนินการเรื่องนี้ให้มีความชัดเจนเร็วที่สุด

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก แนวหน้า วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

https://www.naewna.com/local/676392

